
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2565 

วันจันทร์ที่  19  กันยายน  พ.ศ.2565  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1   ครั้งที่  1/2565 
วันจันทร์ที่  19  กันยายน  2565  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
............................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักด์ิ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
7.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
10.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11. .นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑2.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  2.นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 
  5.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  6.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  8.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9.นางชณดิา  เติมสิริทิพรตัน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10.นางสาวสุรีรัตน์  สุขสฐาน  เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1/2565  เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ้างถึงหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ที่อท 0023.11/3638 ลงวันที่ 12 กันยายน  2565 

เรื่องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2565  
ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี  2565  มีกำหนดไม่ เกิน 15 วัน นับตั้ งแต่ วันที่  12 กันยายน 2565 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อำเภอวิเศษชัยชาญ พิจารณา
แล้ว เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงอนุญาตให้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี  2565  มีกำหนดไม่ เกิน 15 วัน นับตั้ งแต่วันที่   
12 กันยายน 2565  เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ครั้งที่  2/2565  เมื่อวันจันทร์ที ่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแล้ว  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ขอให้เสนอในที่ประชุมเลย  ขอให้ดู
รายงานการประชุมครับ 

 ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่  19  สิงหาคม พ.ศ.2565 
หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การพิจารณาโอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  งบประมาณ 495,600บาท (กองช่าง ผู้เสนอ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี   ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา   ขอชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ 

ได้ตั้งจ่ายผิดประเภทครุภัณฑ์ จึงขอแก้ไข  โดยขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้  จากเดิม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 495,600บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา หมู่ที่ 1-8  ปรากฎในแผนพัฒนา 
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ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 46 หน้า 51 แต่เนื่องจากเราได้ตั้งจ่ายผิดหมวดค่าใช้จ่าย  
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
จำนวน 495,600บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ 
ไร้สาย  ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา หมู่ที่ 1-8  ปรากฎใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ข้อ 46 หน้า 51  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543   
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1  ขอแก้ไขเฉพาะประเภทครุภัณฑ์อย่างเดียวใช่ไหมครับ 
นักวิเคราะห์ฯ ใช่ค่ะ เปลี่ยนแปลงจากหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นหมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ค่ะ   
ประธานสภา  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โครงการติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  งบประมาณ 495,600บาท  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน   มีท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 ขออนุญาตประธานสภาครับ การใช้งบประมาณในการจัดซื้องระบบเสียงไร้สาย ฝากช่วยกัน

ดูแลให้ตรงตามสเปคที่ระบุไว้หรือไม่ ถ้าการใช้งานเกิดมีปัญหาขึ้นมา ฝากพวกเราช่วยกัน
ดูแล โดยเฉพาะกองช่าง ก็ต้องติดตามดูแลระบบเพ่ือลดการเกิดปัญหา  และฝากไปถึงส่วน
เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ ถ้ามีส่วนใดที่เป็นอุปสรรคในระบบมีการบกพร่องหรือมีข้อมูลที่ได้รับ
จากประชาชนให้นำเรื่องมาประสานงานกองช่างเพ่ือทำการแก้ไขต่อไป  เรื่องที่สอง ผม
ขอขอบคุณทีมงานกองช่าง ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ระบบน้ำประปาหมู่ที่  5 ชำรุด  
ซับเมิสขาด  ท่อขาด กองช่างช่วยกันที่ทำงานอย่างแข็งขัน ขอขอบคุณทางเทศบาลด้วยที่มา
ดูแลกัน  เรื่องการทอดกฐินสามัคคีวัดวันอุทิศนำโดย สท.ณัฐวุฒิ  และการทอดกฐินสามัคคี
ของวัดมหาดไทยวันที่ 30 ตุลาคม  2565 เพ่ือใช้ในการสร้างเมรไุฟฟ้าให้แล้วเสร็จ  
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญร่วมกันครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับทาง 
วัดมหาดไทยด้วยครับ 
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นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตที่ประชุมสภาครับ  ทางฝ่ายบริหารขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานของ

เทศบาลที่ผ่านมา เนื่องจากตอนนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการสร้างสวนสาธารณะที่บึงเบิกไพร 
ซึ่งจะส่งมอบงานกันวันนี้   เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกโครงการก่อสร้างผิวถนนจากบ้าน 
นายมานพ แช่มช้อย หมู่ที่ 6 เส้นทางมาถึงทางออกที่จะมาเทศบาลซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณ
แล้วยังดำเนินการยังไม่เรียบร้อยดี ทางเทศบาลได้กันเงินไว้ให้แล้ว  และอีกสองเรื่องที่ทาง
ผู้บริหารหนักใจ คือมีคนไปแจ้งความที่ สภ.บางจักว่าทางเทศบาลไม่ทำเรื่องไร้สายให้ถูกต้อง  
แต่ทางเทศบาลได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเรื่องของคลื่นความถี่เราจะ
ขออนุญาตเมื่อมีการติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลยังดำเนินการไม่ แล้วเสร็จครับ  
และอีกเรื่องทางปลัดเก่าได้ไปร้องว่าทางผู้บริหารไม่จ่ายเงินเดือนให้กับปลัดในช่วงที่เขาถูกสั่ง่
ให้พักราชการ ให้ออกจากราชการ ซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็ทำหนังสือสอบถามไปยัง 
ก.กลางว่าจะจ่ายให้ได้ไหม ในช่วงที่เขาไม่ได้ทำงาน ถ้าเราจ่ายไปแล้ว จ่ายผิด จะเรียกเงินคืน
จากใคร จากเขาหรือผู้บริหาร เราต้องถามให้ชัดเจนก่อน ก็ขอชี้แจ้งให้สภาทราบครับ และขอ
แจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านทราบครับ เนื่องจากมีชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนทางเข้าบ้านเละ 
ถ้าเป็นที่ส่วนบุคคล ทางเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ ถ้าจะให้ทำต้องมอบพ้ืนที่
ให้เป็นพ้ืนที่หลวง  จะทำได้เฉพาะพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่หลวง ตามระเบียบใหม่เรา
ไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลขอชี้แจงให้สมาชิกทราบ ถ้าประชาชนมีการร้อง
ขอมาจะได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยครับ 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ส.ทต.เขต 2 ขอสอบถามเรื่องงบลูกรังหมดหรือยัง มีทางชำรุดเส้นลาดมะไฟเป็นหลุม จะขอลูกรังไปลง 
นายกเทศมนตรี ต้องให้ชาวบ้านเข้ามาเขียนคำร้อง เส้นนี้ได้เข้าแผนของจังหวัดไปแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้

หรือไม่ ยังไม่รู้  เทศบาลจะให้กองช่างเข้าไปสำรวจ และดำเนินการไปก่อนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการของทางเทศบาลและเรื่องที่

เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่นของไผ่ดำพัฒนา ที่ทำกันไปก็ทำเพ่ือประชาชนในพื้นที ่ขอเป็นกำลังใจ
ให้กับทางฝ่ายบริหารด้วยครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 

 (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
(ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1/2565  วันที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2565   

                                                                                                   
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 

  (ลงชื่อ)............................... ...........................กรรมการ 
     (นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 

  (ลงชื่อ)...................... ....................................กรรมการ 
                                              (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร)   
 
 
......................................................................................................................................................... ................................ 
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  4   ครั้งที่  1/2565 
เมื่อวันที่  27  ธันวาคม   2565 
 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


